

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล

นโยบายการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรับบริการ โดยเน้นการพัฒนาาระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิในระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System- DHS) เน้นเป้าหมายให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการบริการในระดับอำเภอ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ผสมผสานการส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการทำงานเป็นทีม และการจัดระบบสนับสนุนประสานเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายบริการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะในฐานะเป็นพยาบาลด้านเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและรักษาโรคเบื้องต้นในผู้ป่วยทั้งในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน เรื้อรัง และในฐานะเป็นพยาบาลนักจัดการการดูแลสุขภาพครอบครัว (family health care manager) ทั้งด้านการจัดการกระบวนการดูแล และการจัดระบบสนับสนุนการดูแล เพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลได้อย่างเชื่อมโยงในการบริการ

สุขภาพทั้งการประสานการดูแล การส่งต่อการดูแลได้อย่างเป็นระบบครบวงจร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ในฐานะวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในผลิตบัณฑิตพยาบาลให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและพัฒนาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับบริการปฐมภูมิ ให้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบาย Service plan และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล ให้มีสมรรถนะที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการและแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี จึงได้พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เพื่อขอการรับรองจากสภาการพยาบาลในการนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ สามารถในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขึ้น เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะด้านการพยาบาลครอบครัว สามารถร่วมดำเนินงานในคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster: PCC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การพยาบาลแก่ครอบครัว โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านครอบครัว เพื่อให้การดูแลสุขภาพครอบครัวในทุกๆ

พัฒนาการทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จำนวน 50 คน และปฏิบัติงานดังนี้

- พยาบาลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน PCC
- พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข

ค่าลงทะเบียน

จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 510-6-07420-7 ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนอบรมวิชาการ วพบ.อุตรดิตถ์”

กำหนดการรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ตามลิงค์
หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบด้านล่างนี้

<http://pintis.pi.ac.th/welcome/register/187>



เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานสำเนาเอกสารใบ Transcript และสำเนา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มาที่

1. โทรสาร(FAX) หมายเลข 055-830787
2. ทาง E-mail : ittipol@unc.ac.th
3. ทางไปรษณีย์ ถึง กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เลขที่ 38/40
ถ.เกษมภูวนรินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

***หากส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งที่

คุณนัฐภรณ์ เฟื่องแสงี่ยม : 089 -5634049

อ.อิทธิพล แก้วพอง : 090-895-5415

อ.ดร.อนัญญา คูอาริยะกุล : 063-156-4428

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามารถแอดไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลได้ตาม
ลิงค์ด้านล่าง

<http://line.me/R/ti/g/iBdN0Hon9v>



หรือโทรสอบถามข้อมูลที่

คุณนัฐภรณ์ เฟื่องแสงี่ยม : 089 -5634049

อ.อิทธิพล แก้วพอง : 090-895-5415

อ.ดร.อนัญญา คูอาริยะกุล : 063-156-4428



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-29 มิ.ย. 2561

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

